

การท่องเที่ยวยังทำให้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และศึกษาประกอบกันไปด้วย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบให้เลือกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน นอกเหนือจากการท่องเที่ยวตามกระแส ดูเหมือนว่ารูปแบบการท่องเที่ยวไปสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนกลุ่มเล็กหรือชนเผ่าที่ยังคงดำเนินชีวิตได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัวบนพื้นที่สูงซึ่งเรียกกันว่า "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" (Eco-Tourism Spots) ได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ และการเข้าใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน

บ้านปางก๊ิด หมู่บ้านของชนเผ่า "ลาหู่" หรือ "มุเซอดำ" ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ทาง อบต.อินทขิล โดยมีนายอาทิตย์ กัญธิยะ นายก อบต.ผลัดต้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดบ้านโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่น่าสนใจและไม่เคยร้างราแขกผู้มาเยือน ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านปางก๊ิด ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นโรงถักอันวิจิตร ชูเขาสลับซับซ้อน ทะเลหมอกยามเช้า อากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น ธารน้ำตกรินไหล รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของผู้คน และชนเผ่าลาหู่ถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่เ้ายวน เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศเข้าไปสัมผัสความงามตามธรรมชาติ

บ้านปางก๊ิดแห่งนี้ มีชาวลาหู่อยู่ประมาณ 102 ครัวเรือน มี นายอภิรักษ์ จะมู เป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลชาวบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพหลักของชาวบ้าน คือ ปลูกชาชนเผ่า "ลาหู่" จะปลูกไร่ชาไว้ตามบริเวณเขารอบๆ หมู่บ้านจนกลายเป็นแหล่งชาพันธุ์ดีที่ชื่อว่า "ชาอุหลง" นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ชมการเก็บใบชายามเช้าตรู่ ชิมชารสดีที่ชงให้ลิ้มลองกันสดๆ จากไร่ชา นอกจากนี้ยังต้องทำอะไรทำนา ปลูกข้าวไว้เก็บรับประทานตลอดทั้งปี

หลังจากที่ต้องตรากตรำกับงานในไร่บนดอยสูง เป็นเวลาเกือบปีเพื่อทำการเพาะปลูกข้าวในไร่ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หมดแล้วก็จะมาเก็บไว้รับประทานได้ตลอดปี ก็ถึงเวลาของการพักผ่อนและจัดงานรื่นเริงประจำปีที่น่าสนในและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งชาวลาหู่เรียกว่า "ประเพณีกินวอ" หรือ "ประเพณีขึ้นปีใหม่" ของชนเผ่าลาหู่ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 1-8 ของเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อเป็นการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยดลบันดาลให้พวกเขาได้มีผลผลิตจากไร่ไว้สำหรับบริโภคได้ตลอดปี และช่วยปกป้องรักษาให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปและในปีนี้ก็จัดได้ผ่านพ้นไปแล้ว ชนเผ่าลาหู่มีความเชื่อและต้องการที่จะรับพรมากกว่าเผ่าอื่น ซึ่งอาจเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเขา (มุเซอดำ) ในปัจจุบันนี้นับถือศาสนาคริสต์ แต่ก็ยังนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่และก็นับถือผี

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในประเพณีกินวอ คือ "ข้าวปุก" ถือเป็นสัญลักษณ์ของงานกินวอ ข้าวปุกทำมาจากข้าวเหนียวดำผสมกับงา แล้วนำมาปั้นเป็นก้อน หั่นเป็นชิ้นๆ นำไปทอดกินกับน้ำตาลหรือจิ้มกับน้ำ นมรับประทานพร้อมกับชาอื่นๆ ใช้เลี้ยงแขกที่มาร่วมงานและแจกจ่ายให้กับเด็กๆ ที่มาดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมต่างๆ ก็จะมีการแสดงและการละเล่นต่างๆ ของหนุ่มสาว ชนเผ่าลาหู่ เช่น การเล่นลูกโยน หรือ "แคฉี" เป็นการเล่นเกี่ยวพาราสีของหนุ่มสาว วิถีเล่นใช้ผู้เล่น 3 คู่ โยนแคฉีให้อีกฝ่ายหนึ่งรับ ซึ่งจะเล่นกันปีละครั้งในประเพณีกินวอเท่านั้น ผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะมีการแข่งขันลูกข่าง ส่วนผู้หญิงจะมีการเล่นสะบ้า ซึ่งเป็นการละเล่นของชนเผ่าได้สร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ส่วนตอนกลางคืนจะมีการเต้น "จะคี" เป็นการเต้นรำที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งปีใหม่ของชาวลาหู่

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่หมู่บ้านปางก๊ิด มีบ้านโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้พักสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าลาหู่อย่างใกล้ชิดและอบอุ่น ด้วยการต้อนรับที่ดีจากชาวบ้านปางก๊ิด นอกจากนี้ยังมีบ้านพักพร้อมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติภายในหมู่บ้าน เริ่มกันด้วย "รูก๊ิด" เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ไปยังภูเขาผ่านช่องทางในหุบเขาที่มีช่องลำธารน้ำเล็กๆ ที่น้ำไหลเข้าไปแล้วหายไปใต้นหุบเขา ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกช่องธารน้ำแห่งนี้ว่า "รูจ๊ิด" เมื่อมีการเรียกต่อกันมาก็เพียงเสียงจนออกเสียงเป็น รูก๊ิด และต่อมาก็คือ รูหลา (รูหลาว) มีลักษณะเป็นรูลึกคล้ายถ้ำแต่ไม่สามารถลงไปได้ เนื่องจากความลึกและอยู่บนเขาที่สูงชันมาก ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า หากใช้หลาวพุ่งลงไปจะไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เสียงของหลาวตกกระทบพื้นถ้ำ จึงตั้งชื่อว่า รูหลาว

"น้ำตกปางก๊ิด" เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สูงชันและสวยงาม การเดินทางสู่น้ำตกนั้นต้องใช้เส้นทางเดินเท้าเท่านั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่น้ำตกจะยังคงความเป็นธรรมชาติสวยงามอยู่ "ถ้ำห้วยฝักดาบ" เป็นถ้ำโบราณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลักษณะโดยทั่วไปของถ้ำ เป็นถ้ำที่เกิด หินงอก หินย้อยสีขาว เมื่อกระทบกับแสงจะสะท้อนแสงจนเกิดความงดงาม แวววาว "ถ้ำปางก๊ิด" เป็นถ้ำที่อยู่หลังวัดปางก๊ิด ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย รูปร่างต่างๆ ที่งดงามแปลกตา

หมู่บ้านปางก๊ิด จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งหนึ่งของประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างปรารถนาที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนดินถิ่นชาวลาหู่แห่งนี้ การเดินทางใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง เมื่อถึงก.ม.ที่ 46 จะมีปากทางเข้าอยู่ซ้ายมือ เข้าไปอีก 12 ก.ม. จะถึงหมู่บ้านปางก๊ิด หากท่านใดที่ต้องการจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าลาหู่ ที่หมู่บ้านปางก๊ิด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายอภิรักษ์ จะมู ผู้ใหญ่บ้านปางก๊ิด ที่อยู่ 92/1 หมู่ 16 บ้านห้วยตาด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร.0-1034-8894

บ้านปางก๊ิด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์



การท่องเที่ยวในปัจจุบันมิใช่จะท่องเที่ยวสวนสนามเพียงอย่างเดียว ☆ อ่านต่อหน้า 11

